



## TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ

# Đào tạo nguồn nhân lực giỏi nghề đáp ứng nhu cầu hội nhập

C.P

Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng (CĐCĐXD) Việt Xô là đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trường có bề dày thành tích trong đào tạo nguồn nhân lực giỏi nghề, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp trong, ngoài nước. Tại tỉnh Đồng Tháp, nhiều năm qua, Trường CĐCĐXD Việt Xô đã đào tạo hàng chục ngàn học sinh (HS) THCS, THPT giúp các em giỏi nghề có được việc làm ổn định, thu nhập cao.

### UY TÍN, CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, thường xuyên được đầu tư, trang bị, nhiều năm qua, Trường CĐCĐXD Việt Xô phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) tích cực thực hiện công tác tư vấn phân luồng, tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho HS THCS, THPT tại tỉnh Đồng Tháp, với mục tiêu giúp các em nắm bắt thông tin, hiểu và lựa chọn nghề yêu thích, tham gia học tập. Trong đó, có các ngành nghề trong lĩnh vực công nghệ cao, nông nghiệp hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển của tỉnh Đồng Tháp trong tương lai.

Tại Đồng Tháp, trường tuyển sinh 12 ngành, nghề thuộc các khối Kinh tế (Kế toán Doanh nghiệp, Kế toán Tin học, tiếng Nhật), khối Công nghệ thông tin (Thiết kế đồ họa, Công nghệ thông tin, Lắp ráp sửa chữa máy tính) và khối Kỹ thuật (Công nghệ ô tô, Xây dựng, Điện nước, Cơ khí Hàn, Điện lạnh, Điện công nghiệp). Các ngành nghề tuyển sinh đều được nghiên cứu phù hợp nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài nước. Đặc biệt, nhiều ngành nghề ký kết đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp như: Cơ khí Hàn, Xây dựng, Điện nước... đảm bảo HS, sinh viên (SV) sau khi tốt nghiệp được doanh nghiệp tiếp nhận vào làm việc ngay.

Trong hoạt động đào tạo, trường thực hiện nhiều giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giúp HS,SV có kỹ năng nghề tốt và chất lượng sau khi tốt nghiệp. Năm 2024, trường phối hợp Trung tâm DVVL tổ chức tư vấn trải nghiệm cho trên 1.200 lượt HS,SV tại cơ sở đào tạo. Tham gia tư vấn phân luồng cho trên 2.500 HS tại các Trường THCS, THPT trong tỉnh. Phối hợp với Trung tâm DVVL tuyển sinh đào tạo hệ Trung cấp, Cao đẳng và dạy nghề ngắn hạn cho trên 800 HS, SV và học viên. Hàng năm, đạt và vượt kế hoạch tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp theo chỉ tiêu của cơ sở, góp phần hoàn thành công tác đào tạo nghề chung của tỉnh Đồng Tháp.

Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo gắn với thực hành, trường có nhiều cách làm mới tạo điều kiện cho HS,SV khi đang học, sau khi tốt nghiệp giỏi nghề và được các công ty lựa chọn, tuyển dụng. Trường chú trọng quan tâm đến công tác tổ chức giảng dạy. Đội ngũ thầy giáo, cô giáo đảm bảo vững kiến thức và tay nghề. Song song với lý thuyết, giáo viên sẽ dạy thực hành theo hình thức “truyền nghề”, “cầm tay chỉ việc”. Trường cũng thường xuyên đổi mới, đầu tư thêm vật tư, thiết bị phù hợp với thay đổi công nghệ và nhu cầu ngành nghề. Sau thời gian đào tạo, nhà trường tạo điều kiện HS,SV có cơ hội được thực hành, thực tập tại các công ty, nhà máy để có kiến thức thực tế, vững tay nghề, đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng. Cộng hưởng các yếu tố trên, sau thời gian đào tạo 2 năm Trung cấp, 3 năm Cao đẳng, HS,SV có đầy đủ kỹ năng



Đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô và Công ty TNHH Sen Đại Dương chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác đến từ Hàn Quốc



Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô phối hợp với Tập đoàn Đại Dũng tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên tại doanh nghiệp



Em Phạm Văn Vũ - lớp Hàn 9AK24 tại Kỳ thi đánh giá năng lực thợ Hàn JS của Nhật Bản làm công trình quốc tế

nghề tham gia vào thị trường lao động. Bên cạnh đào tạo nghề, trường còn đặc biệt chú trọng giáo dục thái độ, ý thức HS,SV. Với nhiều hình thức như: mời diễn giả báo cáo chuyên đề, tổ chức nhiều hoạt động phong trào HS,SV gắn liền với giáo dục đạo đức, tinh thần khởi nghiệp... Qua đó, từng bước hình thành những người thợ có trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp, thành thạo kỹ năng và phẩm chất đạo đức tốt, tác phong chuyên nghiệp... đáp ứng ngay nhu cầu sử dụng lao động của đơn vị các doanh nghiệp.

### HƠN 95% HỌC SINH, SINH VIÊN RA TRƯỜNG CÓ VIỆC LÀM

Xây dựng, phát triển mối quan hệ gắn kết với doanh nghiệp, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực được trường đặc biệt chú trọng trong nhiều năm qua. Cụ thể, trường đưa HS,SV đến cơ sở, doanh nghiệp

thực tập để nâng cao trình độ tay nghề, tạo cơ hội việc làm ngay sau khi ra trường. Mặc khác, doanh nghiệp cũng có được nguồn lao động có tay nghề và tinh thần, thái độ làm việc đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Đặc biệt là việc hợp tác chuyển giao kỹ thuật, công nghệ và trang thiết bị từ doanh nghiệp đầu tư cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đơn cử như mô hình tổ chức đào tạo và chuyển giao kỹ thuật đồng lao động ngay sau khi tốt nghiệp với Tập đoàn Cơ khí Đại Dũng. Riêng năm 2024, trường phối hợp với Tập đoàn đào tạo chuyển giao cho trên 100 HSSV nghề Cơ khí Hàn. Với 2/3 thời gian học tại trường và 1/3 thời gian đào tạo tại doanh nghiệp, giúp cho HSSV tiếp cận ngay với dây chuyền công nghệ hiện đại, nâng cao tay nghề và có được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Năm 2024, trường tổ chức bế giảng, phát bằng tốt nghiệp cho 545 HS, SV, trong đó giải quyết việc làm cho 520 HS,SV (đạt tỉ lệ trên 95%).

Đặc biệt, trường còn đào tạo giáo dục nghề nghiệp gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng lao động tham gia làm việc ở nước ngoài theo chủ trương của tỉnh Đồng Tháp. Mỗi năm, có khoảng 25% HS,SV tốt nghiệp được tư vấn tham gia làm việc ở Nhật Bản. Công tác này được trường kết nối với Trung tâm DVVL lựa chọn những công ty môi giới có đầy đủ Giấy phép hoạt động hợp pháp, đảm bảo công việc tốt, thu nhập cao. Gần bó nhiều năm trên quê hương Đất Sen hồng, Trường CĐCĐXD Việt Xô luôn giữ vững thương hiệu đào tạo với kết quả nổi bật về thành tích khi HS, SV của trường đều đạt giải cao tại kỳ thi Kỹ năng nghề HS,SV tỉnh Đồng Tháp. Riêng năm 2024, có 16 thí sinh tham gia thi 8 nghề, trong đó, 15/16 thí sinh đạt giải, gồm: 3 giải Nhất; 2 giải Nhì; 5 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Ông Đặng Huy Phương - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Đồng Tháp, Trường CĐCĐXD Việt Xô, cho biết: “Nhà trường sẽ không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, giữ vững uy tín cơ sở đào tạo Việt Xô với các đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài nước; tuyển sinh hàng năm đạt chỉ tiêu 1.090 thí sinh; đảm bảo việc làm cho HSSV tốt nghiệp từ 95% trở lên chính là mục tiêu sứ mệnh mà nhà trường đặt ra trong năm 2025 và thời gian tới. Để đạt được mục tiêu này nhà trường rất cần sự phối hợp của các đơn vị như Trung tâm DVVL, các Trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh để cùng tư vấn, phân luồng cho HSSV và người lao động lựa chọn tham gia học trung cấp, cao đẳng. Bởi chỉ có sự chung tay của các đơn vị cùng giúp phụ huynh, học sinh và người lao động nhận thức được học tập có bằng cấp, tay nghề mới có thể bước vào thị trường lao động một cách chắc chắn và bền vững trong thời kỳ hội nhập và phát triển như hiện nay”.